



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
17 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 17 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,456 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,276,098 ราย เสียชีวิต 77 ราย เสียชีวิตสะสม 23,995 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,217 ราย รักษาหายสะสม 3,026,969 ราย ยังรักษาอยู่ 225,134 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 463,135,005 (+1,577,988) ราย เสียชีวิต 6,078,407 (+4,388) ราย รักษาหาย 395,901,530 (+1,000,522) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO แถลงการณ์ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์เดลตา กับโอมิครอน (เดลตาครอน) ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา **บราซิล** พบผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาครอน 2 ราย **เวียดนาม** อนุญาตให้นักเดินทางต่างชาติที่มีผลตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบเดินทางเข้าประเทศได้ และประกาศยกเว้นวีซ่าเดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา 15 วันให้นักเดินทางจาก 13 ประเทศ **สหรัฐฯ** บ.ไฟเซอร์ เร่งขออนุมัติใช้วัคซีนเข็ม 4 ให้ผู้สูงอายุ

ประเด็นสำคัญ

1. เปิดบริการ UCEP Plus วันแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, ช่อง 7, isranews, pattayamail, Chiangmai-mail, INN, thebangkokinsight, js100, businessstoday, mcot)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 16 มี.ค.65 เป็นวันแรกในการเปิดบริการการรักษา UCEP Plus นายกรัฐมนตรี กำชับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน. รวมถึงหน่วยบริการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ-เอกชน เข้าใจและเข้าถึงสิทธิ UCEP Plus อย่างเป็นธรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาไท, ผจก., แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, กท.ธุรกิจ, js100, isranews, thebangkokinsight, springnews, moneyandbanking)

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย หลังกรม.มีมติให้โควิด 19 ออกจาก UCEP ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวรักษาแบบเจอ แจก จบ/ HI กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยงให้โทรสายด่วน 1330 เพื่อเข้ารับการรักษา ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและแดงยังสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ทุกแห่งจนหาย โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับสิทธิบัตรทอง 30 บาทตั้งแต่ 16 มี.ค.65 สามารถเข้ารับรักษาในหน่วยบริการประจำตามสิทธิ และหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ โดยไม่ใช้ใบส่งตัว ตามนโยบายยกระดับบัตรทอง ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่าน รพ./ คลินิกเอกชนที่อยู่นอกเครือข่ายหน่วยบริการของ สปสช.ไม่สามารถเบิกเงินทดแทนการให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มสีเขียวแบบผู้ป่วยนอก และแบบ HI ได้ จึงเตรียม 3 แนวทางรองรับ 1.สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้านโควิดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, เบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรา 7 ระบบฉุกเฉิน และการออกประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ โดยกำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน ตามนโยบาย เจอ แจก จบ ของ สช.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผย UCEP PLUS ถือเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงซึ่งยังคงสามารถรักษาได้ทั้งหมด ส่วนผู้ป่วยสีเขียวจะได้รับการรักษาฟรีตามสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งได้มีการทำความเข้าใจกับพร.รัฐ-เอกชน กรณีการส่งต่อรักษาตามสิทธิ และขอเชิญชวนผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาฉีดวัคซีนกระตุ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 จะป้องกันและลดความรุนแรงของการติดเชื้อในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2. แผนปรับโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ช่อง 3,7,9, NBT, thaipbs, topnews, workpointtoday, amarintv, thebangkokinsight)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สช. เผย เตรียมรายงาน ศบค.เรื่องแผนปรับโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่นภายใน 4 เดือนภายใต้เงื่อนไขไวรัสไม่กลายพันธุ์รุนแรง โดยต้องปรับเข้าสู่การใช้กฎหมายปกติจาก พ.ร.บ.ฉุกเฉิน เป็น พ.ร.บ.โรคติดต่อในภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่าสวนสาธารณะจะเป็นแห่งแรกที่ไม่ต้องสวมหน้ากาก แต่ยังไม่สนับสนุนให้คนสวมหน้ากากโดยเฉพาะคนป่วย ส่วนกิจกรรมรวมกลุ่มอาจผ่อนคลายมากขึ้น เช่น กีฬา ฟุตบอล คอนเสิร์ต แต่ต้องมีมาตรการป้องกันคลัสเตอร์ใหญ่ รวมถึงเตรียมเสนอผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศระบบ Test & Go โดยไม่จำเป็นต้องตรวจ RT-PCR ใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ทางเข้าประเทศ แต่ให้ตรวจ RT-PCR 1 ครั้งในวันที่เดินทางมาถึงไทย และตรวจ ATK ซ้ำอีกครั้งในวันที่ 5 ของการเดินทางมาถึงไทย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เสนอปรับลดวงเงินประกันผู้เดินทางจาก 50,000 ดอลลาร์ เหลือ 10,000 ดอลลาร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากที่รัฐบาลนำการรักษาโควิด 19 ออกจากยูซีพี แล้วตั้งเกณฑ์ยูซีพีลิสขึ้นมาใหม่ รัฐบาลมีการพิจารณาที่รัดกุมดีแล้ว หรือต้องเร่งดำเนินการเพราะไม่มีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ประชาชน เพราะยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน รวมตรวจ ATK ยังเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อัตราผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแทบทุกวัน บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากยังคงแสดงความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ BA.2 ที่รวดเร็วสูง และก่อให้เกิดภาวะ Long COVID แต่หลังจากวันนี้ผู้ป่วยจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มสีเขียวจะเข้าถึงการรักษายากกว่าเดิม และอาจโดนปฏิเสธการรักษาจากรพ.ที่ผู้ป่วยสะดวก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ เผย สถานการณ์โควิดในประเทศปัจจุบันถือว่าทรงตัวและคาดว่า จะมีแนวโน้มดีขึ้น หลายประเทศต้องการให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น รัฐบาลควรเริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ หากการประชุม ศบค.วันที่ 18 มี.ค. มีการประกาศออกมาก็จะสร้างความชัดเจนให้ผู้มีแผนเดินทางด้วย การผ่อนคลายมาตรการเพื่อการเปิดประเทศจะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป และไม่เสียโอกาสให้ประเทศคู่แข่งที่จะดึงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนไป

3. มาตรการ SAVE 608

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, mcot, thaipbs, thailandplus, INN, NBT, nationtv, thaipbs, changmainews)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ภาพรวมพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก ทำให้ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มโรคเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับวัคซีน พร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดเร่งมาตรการ SAVE 608 ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้นในผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 3 เดือน เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่กลุ่ม 608 โดยเฉพาะพื้นที่กทม.-ปริมณฑล จังหวัดที่มีประชากรจำนวนมาก จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว และขอให้คงมาตรการ UP หากติดเชื้อเป็นกลุ่มสีเขียว คือ ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย สามารถเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวเองที่บ้าน (OPSI) หรือ เจอ แจก จบ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการสะสม 207,534 ราย เฉลี่ยต่อวัน 15,964 ราย ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และลดปัญหาตักค้างในการเข้ารับรักษาผ่านสายด่วน 1330 ได้อย่างดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, ช่อง 9, mcot, nationtv, NBT thailandplus sondhitalk, thebangkokinsight, workpointtoday, infoquest)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย พบการกระจายของการระบาดแบบคลัสเตอร์มากที่สุดในพื้นที่ภาคอีสาน และ จ.กาญจนบุรี มากที่สุด คือ งานศพ งานแต่ง งานบุญ และงานบวช สอดคล้องกับอนามัยโพลเรื่องความเสี่ยงที่พบเห็นในบริเวณพื้นที่พักอาศัย โดย 27% พบมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่แออัด ไม่เว้นระยะห่าง ไม่สวมหน้ากากหรือสวมหน้ากากไม่ถูกต้อง และ 24% พบการรวมกลุ่มตั้งวงดื่มสุรา/ เล่นการพนัน จึงขอเน้นย้ำในหลักการของ UP ทั้งนี้ใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุมได้มากที่สุด

- ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กล่าวว่า แนวทางในการจัดงานจะเน้นหลัก 3 ป. จัดงานปลอดภัย คือ ป.ประเมิน ป.ปรับ COVID Free Setting และ ป.ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4. ปลอมแปลงใบรับรองผลตรวจโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผจก., โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, สวท., กรมประชาสัมพันธ์, ทีวีทุกช่อง, mcot, acnews, mthai, pptv, thailandplus, thaipbs, INN)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ร่วมกับ บก.ปคบ. แลกผลการจับกุมเครือข่ายขายเอกสารใบรับรองโควิด 19 ปลอม โดยจับกุมผู้ต้องหาพร้อม 3 คน ปลอมแปลงเอกสารผลตรวจโควิด 19 นำมาจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป ในราคา 890 บาท เพื่อใช้ในการสมัครงานหรือเดินทางไปต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกับภาคเทคนิคการแพทย์ เตือนประชาชนควรขอเอกสารรับรองต่างๆ จากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต ทั้งรัฐและเอกชน หากประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับใบรับรองในหมอบรรณ ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อตามสื่อออนไลน์ หากใครพบเห็นการกระทำความผิด แจ้งสายด่วน 1426 กรม สบส. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

5. ยารักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., ประชาชาติ, thebangkokinsight, workpointtoday, thailandplus, TNN

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย แนวทางรักษาโควิดสู่โรคประจำถิ่น ปรับเพิ่มยาโมลนูพิราเวียร์ -แพกซ์โลวิด รักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มเสี่ยง 608 ส่วนความคืบหน้ายาโมลนูพิราเวียร์ ยาถึงไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 50,000 คอร์ส ใช้รักษาผู้

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ติดเชื้อได้ประมาณ 50,000 คน คนละ 40 เม็ด กินยาวันละ 8 เม็ด แบ่งเป็น เช้า 4 เม็ด เย็น 4 เม็ด เป็นเวลา 5 วัน โดยวันนี้จะมีการหารือเรื่องการกระจายยาและแนวทางการใช้ยาอย่างละเอียด เบื้องต้นกระจายยาไปยัง รพศ. รพ.ประจำจังหวัด และ รพ.ขนาดใหญ่ ส่วนในพื้นที่กทม.หน่วยงานหลัก คือ รพ.สังกัดกรมการแพทย์ รพ.สังกัดสำนักงานการแพทย์ กทม. และโรงเรียนแพทย์ อย่างไรก็ตามจะมีการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพแบบคู่ขนานระหว่างยาโมลนูพิราเวียร์และยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่ออนาคตจะได้มีข้อมูลในการใช้ยาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยโควิด ส่วนยาแพกซ์โลวิดมาถึงไทยเดือน เม.ย.65

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์)

- ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ไทยใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีผลวิจัยในท้องทดลอง แต่ยังไม่ผลวิจัยที่ชัดเจนในคน ที่ผ่านมายังไม่มียาตัวอื่นที่เป็นทางเลือกมากนัก แต่ปัจจุบันมีผลวิจัยว่ายาโมลนูพิราเวียร์สามารถลดความรุนแรงของโควิดได้ร้อยละ 30 ในคนที่มีความเสี่ยงให้กินยาเร็วจะช่วยลดอาการรุนแรงได้ ซึ่งในต่างประเทศมียารักษาผู้ป่วยโควิดที่มีหลักฐานการวิจัยที่ชัดเจนทั้งยากินและยาฉีดแล้ว จึงแนะนำว่าไทยต้องเปลี่ยนยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด เพราะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ายาโมลนูพิราเวียร์มีประสิทธิภาพดีกว่าฟาวิพิราเวียร์ และมีราคาที่ถูกกว่าเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ รพ. สถานพยาบาล หน่วยงาน มูลนิธิ และองค์กรนิติบุคคลต่างๆ ติดต่อขอรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ชนิดยาเม็ด นำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ฟรี ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ <https://favipiravir.cra.ac.th> เลือกเมนู "ลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์" และจะจัดสรรให้ตามลำดับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.

- ญีปูน บ.ฟูจีฟิล์ม โทยามะ เคมีคอล ซึ่งเป็นผู้คิดค้นยาฟาวิพิราเวียร์ (อาวิแกน) จะยุติการทดลองใช้ยาดังกล่าวกับโรคโควิด 19 เนื่องจากความยากลำบากในการประเมินประสิทธิผลของยาที่มีต่อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน

6. หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- แนนนี่ เกิร์ลส์เบอร์รี่ โพสต์ตั้งคำถามถึงการรักษาตัวขณะตั้งครรภ์ 6 เดือน และติดเชื้อโควิดว่านำผล PCR ไปที่ รพ.สมิติเวช แพทย์จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ แก้วไอ แล้วให้กลับบ้านไปกักตัว 10 วัน ระหว่างนั้นไม่มีการโทรถามอาการใดๆ เป็นเรื่องปกติหรือไม่ หลังจากนั้นมีความคิดเห็นจำนวนมาก อาทิ ท้อง 11 สัปดาห์ ได้แอดมิทสมิติเวชชลบุรี แพทย์ไม่จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์เพราะอันตรายกับเด็กในครรภ์ แต่จ่ายยาฆ่าเชื้อให้กินท้องได้ ยาแก้ไอตัวอ่อนสุด คอยเจาะเลือดดูค่าการอักเสบ หากไม่ลดลงต้องเอ็กซเรย์ปอด และเบิกยาต้านไวรัสสำหรับคนท้องโดยเฉพาะ ต่อมาแนนนี่แจ้งว่า รพ.เพิ่งโทรตามให้ไปแอดมิท

7. นักดนตรีเดือดร้อนจากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เพจสรยุทธ์

- ใบเตย วัย 29 ปี นักดนตรีสุโขทัย โพสต์ TikTok “นักดนตรีสุโขทัย อาชีพที่ถูกทอดทิ้ง” และร้องไห้ระบายความรู้สึกหลังถูกตำรวจห้ามและให้หยุดร้องเพลงขณะรับจ้างร้องเพลงในงานอีเวนต์ เนื่องจาก คกก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.สุโขทัย ยังไม่อนุญาตให้มีการแสดงดนตรี

8. ชุด ATK แสดงผลตรวจผิดพลาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ brighttv

- ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปแล้วว่าใช้ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อหนึ่งตรวจหาเชื้อ ชุดตรวจแสดงผลลัพท์ถึง 4 ชิด จนเกิดเป็นทีถกเถียงในโซเชียล

9. ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านทำผิดกฎช่วงโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ brighttv.

- นายมนต์เทียน ธรรม ชาวบ้านลพบุรี ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านผ่านศูนย์ดำรงธรรม อ.โคกสำโรง กรณีประพฤติตัวไม่เหมาะสม เล่นไฮโลในงานบวช ช่วงปลายเดือน ม.ค.65 โดยไม่คำนึงถึงโควิด 19 แต่คดีไม่คืบหน้า ด้านนายณรงค์ชัย ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง ชี้แจงว่าหลังรับเรื่องร้องเรียน ได้ชะลอการเรียกสอบผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ประกอบกับการปรับย้ายตำแหน่งปลัดอาวุโส จึงต้องตั้งคกก.ชุดใหม่มาดูแล และตัวผู้ถูกร้องยังอยู่ระหว่างกักตัวจากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากนั้นจะดำเนินการพิจารณาต่อไป หากผิดวินัยจริงต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, thailandplus

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะหารือกับนายเควิน ฉีก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย และนายอเล็กซานเดอร์ ลิม เลขาธิการเอก (แผนกการเมือง) สำหรับมาตรการความปลอดภัยผู้โดยสารเรือสำราญแวะพักผ่นที่ภูเก็ต โดยกำหนดคุณสมบัติผู้โดยสาร 2 ข้อ คือ ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. และได้รับวัคซีนครบโดส จำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ลงมาจากเรือเป็นกลุ่มเล็ก ทั้งนี้ยังรอข้อเสนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ คบค.พิจารณาต่อไป

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง กลุ่มอาการ Long COVID จะเกิดขึ้นหลังหายจากการติดเชื้อโควิด 19 โดย 1-2 สัปดาห์จึงจะเริ่มมีอาการ ส่วนใหญ่จะมีอาการนาน 1-2 เดือน และบางรายอาการลงโควิดจะอยู่นาน 3-6 เดือน อาการเกิดจากเศษซากเชื้อของไวรัสที่ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ แต่อาจก่อให้เกิดการอักเสบบางระบบในร่างกาย 5 ระบบ ได้แก่ ทางเดินหายใจ ประสาท ผิวหนัง จิตเวช และทางเดินอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปค, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, thailandplus, springnews, js100, thaipbs</p> <p>- กรมการแพทย์ เตือนการดื่มสุราไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำจะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง เม็ดเลือดขาวฆ่าเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่ มีโอกาสติดโควิด 19 ได้ง่าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปค, thaipublica, xinhuathai, js100, infoquest, moneyandbanking</p> <p>- ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) เผยโควิด 19 ส่งผลให้ประชาชน 4.7 ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในภาวะยากจนขั้นรุนแรงในปี 2564 เนื่องจากงานหายไป 9.3 ล้านตำแหน่ง เมื่อเทียบกับสถานการณ์พื้นฐานที่ไม่มีโรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นายวรากร ศิริธัญเดช นักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คิดค้นระบบติดตาม Home Care ช่วยเหลือและประเมินตนเองสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ช่วยวินิจฉัยรักษา ติดตามอาการโรคโควิด 19 ที่รักษาแบบ HI สามารถประมวลผลและแบ่งระดับความรุนแรงของโรคได้ 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของสธ. ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ทำความร่วมมือกับ รพ.แม่สอด จ.ตาก มีคนไข้เข้าใช้งานในระบบ Home Care มากกว่า 600 คน ทดสอบใน 4 เขตพื้นที่การรักษา ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัว รพ.แม่สอด คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.แม่สอด รพ.สต.แม่ปะ และรพ.สต.สายลวด ในอนาคตหากโรคโควิด 19 หดไป จะพัฒนาระบบไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เตือนภัยแล้ง แนะนำรงน้ำกิน น้ำใช้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, mcot, thainews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนอุณหภูมิมากกว่า 35 องศา อาจก่อให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในบางพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรืออาจได้รับผลกระทบภาวะภัยแล้ง สำรองน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ พร้อมย้ำก่อนนำมาดื่ม ต้องผ่านการต้มหรือกรอง ลดความเสี่ยงเกิดโรคทางเดินอาหารและน้ำ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, INN, thaigov)</p> <p>- นายภา ห่วงสุขอนามัยปชช.ช่วงฤดูร้อน แนะนำบริโภคน้ำแข็ง-น้ำดื่มสะอาด ปฏิบัติตามคำแนะนำกรมอนามัย พร้อมสั่งคุมเข้มการลักลอบขนสัตว์เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดในสัตว์</p>	-
<p>ชี้แจงการโพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา) เว็บไซต์ (thestandard, thailandplus)</p> <p>- นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงประเด็นร้องเรียนการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์ กรณีการโพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มอบหมาย จนท.สืบค้นข้อมูลผู้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าว เนื่องจากในไทยมีมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งในบางประเทศไม่ได้มีกฎหมายควบคุมในเรื่องนี้ การกระทำบางอย่างจึงไม่เป็นความผิดในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม จะดำเนินการออกหนังสือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thailandplus)</p> <p>- กรณีการเผยแพร่ประเด็น การฉีดผิวแบบแห้งช่วยลดอนพิษรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกยืนยัน แนะนำว่าผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา เช่น ผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด ได้รับการฉายรังสี ควรปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาก่อน</p>	-
<p>คืบหน้าคดีขับไล่ ผอ.รพ.บ้านฝาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวย่อยภูมิภาค</p> <p>- จากกรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ลงชื่อร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ นพ.ชัยณรงค์ มงคลศรีสวัสดิ์ นพ.ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.รพ.บ้านฝาง ล่าสุด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เผยว่า ได้รับรายงานจาก นพ.สสจ.ขอนแก่นแล้ว อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวน ใช้เวลาประมาณ 15 วัน เบื้องต้นจากรายงานมีผู้</p>	-

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ร้องเรียนเพียง 19 ราย ขณะนี้มีมาลงชื่อเพิ่มอีก 95 ราย รวมเป็น 114 คน

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel